



Đức Thánh Cha Phanxicô gửi thông điệp hy vọng cho người dân Trung Quốc

Thanh Quảng sdb (Tin Vatican - Isabella Piro)

Trong cuộc phỏng vấn với Tỉnh dòng Tên tại Trung Quốc, Đức Thánh Cha Phanxicô nói Trung Quốc là một “dân tộc vĩ đại” “không được lãng phí di sản của mình”, và nhắc lại mong muốn thực hiện một chuyến tông du đến đất nước này.

Trọng tâm của cuộc phỏng vấn mà Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho Cha Pedro Chia, giám đốc văn phòng báo chí của Tỉnh dòng Tên tại Trung Quốc, là “thông điệp hy vọng” và là một phước lành cho toàn thể dân Trung Quốc. Đây là một cuộc phỏng vấn tập trung mạnh mẽ vào tâm linh, được nhấn mạnh bằng những ký ức cá nhân của Đức Thánh Cha và những suy tư của ngài về tương lai của Giáo hội.

Tiếp tục di sản của họ

Đức Thánh Cha không dấu ước mong được tông du Trung Quốc, đặc biệt tới Đền thánh Sheshan ở Quận Songjiang, dành riêng kính Đức Trinh Nữ Maria, Đấng Phù hộ các Kitô hữu. Tại quốc gia châu Á này, ngài nói ngài muốn gặp gỡ các giám mục địa phương và “những người dân của Chúa rất trung thành”. “Đó là một dân tộc trung thành”, ngài nói tiếp. “Họ đã trải qua nhiều đau khổ mà vẫn trung thành”.

Đối với những người Công giáo trẻ Trung Quốc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh khái niệm hy vọng, mặc dù - ngài lưu ý - "với tôi, việc truyền tải thông điệp hy vọng cho những người làm chủ hy vọng" và "kiên nhẫn chờ đợi" có vẻ là điều hiển nhiên". Và ngài nhấn mạnh, "đây là một điều rất tốt đẹp".

Người dân Trung Quốc là "một dân tộc vĩ đại" "không được lãng phí di sản của mình", Đức Phanxicô nói thêm; ngược lại, "họ phải kiên nhẫn tiếp nối di sản của mình".

Xem cuộc phỏng vấn (có phụ đề tiếng Anh - xin nhấn vào link: <https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-08/pope-francis-offers-message-of-hope-for-the-chinese-people.html>)

Phê bình và phản kháng

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cũng suy ngẫm về triều đại Giáo hoàng của mình, mà ngài giải thích là đã được tiến hành với sự hợp tác, lắng nghe và tham vấn với những người đứng đầu các giáo phận và nhiều người khác. "Phê bình luôn hữu ích, ngay cả khi nó không mang tính xây dựng", ngài giải thích, bởi vì "nó luôn hữu ích, nó khiến các bạn suy ngẫm về cách mình hành động".

Và thậm chí "đằng sau sự phản kháng, đôi khi vẫn có thể có những lời chỉ trích tốt". Đôi khi bạn phải "chờ đợi và chịu đựng", thậm chí "với nỗi đau", chẳng hạn như khi gặp phải sự kháng cự "chống lại Giáo hội, như đang xảy ra tại thời điểm này" từ "các nhóm nhỏ". Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhắc lại, "những khoảnh khắc khó khăn hoặc tranh chấp luôn được giải quyết bằng sự an ủi" của Chúa.

Chiến tranh và những thách thức khác

Đối với nhiều "thách thức" mà ngài đã phải đối mặt cho đến nay trên ngai tòa Phêrô, Đức Thánh Cha đặc biệt nhớ lại "thách thức to lớn" của đại dịch, cũng như "thách thức hiện tại" của chiến tranh, đặc biệt là ở Ukraine, Myanmar và Trung Đông.

"Cha luôn cố gắng giải quyết mọi việc thông qua đối thoại", ĐTC giải thích. "Và khi điều đó không hiệu quả, hãy kiên nhẫn và cũng có khía cạnh hài hước", theo lời dạy của Thánh Thomas More.

Khủng hoảng cá nhân

Ở cấp độ cá nhân, Đức Thánh Cha nhớ lại đã trải qua một số "khủng hoảng" trong cuộc đời tu trì của mình với tư cách là một tu sĩ Dòng Tên. Những điều này rất là bình thường, ngài giải thích: "Nếu không, tôi không phải là con người". Nhưng khủng hoảng được khắc phục theo hai cách: chúng được giải quyết và điều hướng "như một mê cung", từ đó người ta thoát ra "từ trên đỉnh"; và sau đó "người ta không bao giờ thoát ra một mình, mà đúng hơn là với sự giúp đỡ, được đồng hành", bởi vì "cho phép bản thân được giúp đỡ là rất quan trọng". Đức Phanxicô nói thêm rằng ngài cầu xin Chúa "ban ơn để được tha thứ, để Người kiên nhẫn với tôi".

Sự phân định, người nghèo, người trẻ, ngôi nhà chung của chúng ta

Đức Thánh Cha cũng suy ngẫm về bốn "sở thích tông đồ phổ quát" của Dòng Tên, được nêu ra vào năm 2019 như là các ưu tiên của Dòng trong mười năm tới: thúc đẩy các bài tập thiêng liêng và sự phân định, đồng hành với người nghèo và người bị loại trừ, đồng hành với những người trẻ trong việc tạo ra một tương lai hy vọng và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Đây là bốn nguyên tắc "tích hợp" "không thể tách rời", ngài tuyên bố, nhấn mạnh rằng sự đồng hành, sự phân định và công việc truyền giáo là nền tảng của Dòng Tên.

Chủ nghĩa giáo sĩ và tính thể tục

Nhìn về tương lai của Giáo hội, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, theo một số người, Giáo hội sẽ "ngày càng nhỏ bé" và cần phải "cẩn thận để không rơi vào nạn giáo sĩ và tính thể tục về mặt tâm linh". Ngài trích dẫn lời cổ Hông y Henri de Lubac, đây sẽ là "cái ác tồi tệ nhất có thể gây ra cho Giáo hội, thậm chí còn tồi tệ hơn thời kỳ của các Đức Thánh Cha phóng túng".

Cuối cùng, đối với bất kỳ ai là người kể vụn vàng của ngài trên vụn vàng của Thánh Phêrô, Đức Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện vì "Chúa phán bảo trong lúc cầu nguyện".